

บาท/ดอลลาร์ฯ ราคานี้ เปิดที่ 31.21 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 31.00 – 31.20 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.21 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.24 บาท แนวโน้มแข็งค่า เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยครึ่งปีหลัง คาดกรอบวันนี้ 31.00 - 31.20 บาท

\* นายสุรศักดิ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มแข็งค่า จากดอลลาร์อ่อนค่าเป็นหลัก โดยค่าเงินบาทเข้านี้เคลื่อนไหวไปที่ระดับ 31.06 บาท ซึ่งเป็นการแข็งค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ.62

\* ในคืนที่ผ่านมาที่ประชุมนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือ (เฟด) มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 1 เสียง ให้ "คง" อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.25%-2.50% และเฟดระบุว่าตลาดแรงงานสหรัฐ "ยังคงแข็งแกร่ง" และเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับ "ปานกลาง"

\* เฟดส่งสัญญาณ ปรับลดดอกเบี้ย เนื่องจากเกือบครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบาย 17 คน ขณะนี้แสดงความเต็มใจในการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า เดือน ก.ค.

\* คาดการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหม่แสดงว่า ทิศของเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการว่างงานแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมี.ค. โดยคาดการณ์ว่า เงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 1.5% สำหรับปีนี้ ซึ่งลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ 1.8% โดยมีการเพิ่มคำว่า "ไม่แน่นอน" เข้ามาแทนที่คำว่า "อดทน" สามารถตีความได้ว่าความผันผวนของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เฟดให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงนี้ นอกจากนี้คาดการณ์ว่าการเติบโตของจีดีพียังคงอยู่ที่ 2.1% ในปีนี้

\* ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งปรับตัวตามคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ร่วงลงใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 1 ปีครั้งที่ทำไว้เมื่อต้นเดือนนี้ ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับขึ้น ในขณะที่ S&P 500 บวก 0.31%

\* สิ่งที่ต้องติดตามคือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) ซึ่งคาดว่าจะ "คง" อัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ช่วงบ่ายติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ(BOE) ซึ่งคาดว่าจะ "คง" อัตราดอกเบี้ย เช่นกัน โดยจะเห็นว่าทั้งสองธนาคารกลางมีมุมมองที่ค่อนข้างคลายลงเหมือนเฟด

"จากประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ Funflow มีโอกาสไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ โดยต้องจับตาดูธนาคารกลางของฟิลิปปินส์และอินโดเนเซียหากมีมุมมองที่ค่อนข้างคลายตามเฟด จะส่งผลให้บาทแข็งค่าเนื่องจากไทยยังไม่ลดดอกเบี้ย" เขากล่าว

\* นอกจากนี้ต้องติดตามทิศทางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงวันที่ 28-29 มิ.ย.ที่จะมีการประชุมระหว่างปธน.ทรัมป์กับ ปธน.สี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งหากการเจรจาที่มีทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้บาทมีโอกาสแข็งค่าหลุด 31.00 บาทได้

- \* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.98 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.11
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,809.62 ล้านบาท
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,995.32 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับเงินบาทวานนี้เท่ากับ 31.245 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้